

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN KINH TẾ

*
Số **3284** -CV/BKTTW

*V/v khảo sát, thu thập các kiến nghị, đề xuất
của doanh nghiệp tư nhân trong khuôn khổ
tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019
do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương
đồng chủ trì và chỉ đạo*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày **3** tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Ngày 3/6/2017, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về “*Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa*”. Triển khai Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 98-NQ/CP, ngày 03 tháng 10 năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW. Trên cơ sở đó, nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, góp phần phát triển kinh tế tư nhân.

Để đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, triển khai Quy chế phối hợp công tác của Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ (thông báo tại Công văn số 2447-VPCP-KSTT ngày 27/3/2019 của Văn phòng Chính phủ), Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức **Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2019** vào ngày 2-3 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019 sẽ bao gồm 1 phiên tổng thể do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì và trực tiếp cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương tham gia đối thoại, lắng nghe hiến kế, trao đổi với 2500 doanh nhân tư nhân để góp phần tháo gỡ các rào cản, nút thắt cho phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; 6 hội thảo chuyên đề và 1 tọa đàm cùng hoạt động triển lãm về thành tựu tiêu biểu của các doanh nghiệp tư nhân (*chương trình dự kiến đính kèm*).

Để Diễn đàn Kinh tế tư nhân thực sự hữu ích và có chất lượng, Ban Kinh tế Trung ương tiến hành lấy ý kiến, thu thập các hiến kế, kiến nghị, đề xuất của đại diện các doanh nghiệp tư nhân trong cả nước về các cơ chế, chính sách cần tháo

gỡ, cần ban hành mới để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế Trung ương sẽ thực hiện tổng hợp và chất lọc chuyển các bộ, ngành trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý và giải đáp cho doanh nghiệp cũng như phục vụ cho hoạt động đối thoại, trao đổi tại các hội thảo chuyên đề và phiên tổng thể của Diễn đàn.

Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các doanh nghiệp tư nhân hợp tác, cho ý kiến về một hoặc một số vấn đề sau trong **khoảng 1-2 trang A4**:

- Những vướng mắc, hạn chế lớn về cơ chế, chính sách liên quan đến môi trường kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực (đất đai, vốn, nhân lực, khoa học - công nghệ...) và hỗ trợ đầu tư, sản xuất kinh doanh đối với bản thân doanh nghiệp nói riêng và các doanh nghiệp tư nhân khác nói chung. Đề xuất, kiến nghị hướng tháo gỡ (nếu có).

- Hiến kế cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ về các cơ chế, chính sách mới tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân.

Mọi thông tin cung cấp của quý Doanh nghiệp sẽ được bảo mật về danh tính tổ chức, cá nhân cung cấp và chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích nghiên cứu, tổng hợp phục vụ Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2019.

Bản ý kiến của Doanh nghiệp đề nghị gửi về địa chỉ: Vụ Kinh tế tổng hợp - Ban Kinh tế Trung ương, Nhà A4, Nguyễn Cảnh Chân, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội **trước ngày 19/4/2019**. Bản mềm xin gửi qua hòm thư điện tử: diendankttn2019@gmail.com.

(Các vấn đề liên quan liên hệ: chị Nguyễn Vân Anh, Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương, điện thoại: 080.45458/0987816882)

Ban Kinh tế Trung ương trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Trưởng Ban (để báo cáo);
- Lưu VP, KTTH.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Nghĩa